

ประจำวันที่ 16 - 23 มกราคม 2556

บุญทรง พึ่งขายข้าวจีทูจีไตรมาสแรกทะลุเป้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงแผนการคืนเงินจากการระบายขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กระทรวงการคลังว่า ไนไตรมาสแรกปีนี้คาดว่า กระทรวงพาณิชย์น่าจะนำเงินคืนกระทรวงการคลังได้เกิน 40,000 ล้านบาท มากกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะคืนเงินได้ 35,000 ล้านบาท เพราะสามารถระบายข้าวได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งมีข้าวบางส่วนที่ได้ชะลอการส่งมอบ เพื่อรอการตรวจสอบเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจะทยอยส่งออกได้ในไตรมาสนี้

"เร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุปการเจรจาขายข้าวจีทูจีกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง และบางส่วนเป็นการระบายข้าวให้พ่อค้า เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอนนี้กำลังเร่งการดำเนินการให้ได้ตามแผนงานทั้งการรับจำหน่ายและการระบายข้าว แต่คงเปิดเผยข้อมูลไม่ได้ทั้งหมด จนกว่าขบวนการจะสิ้นสุด" นายบุญทรง กล่าว
ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์

จับตาเอกชนซื้อข้าวสต็อกรัฐ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์วัตถุดิบข้าวในขณะนี้ค่อนข้างตึงตัว ทางสมาคมจึงได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐ เบื้องต้นได้รับการตอบรับมาแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมตัวเลขความต้องการซื้อจากสมาชิกโดยคาดว่าปริมาณข้าวที่เสนอซื้อจะไม่ต่ำกว่า 1.4 แสนตัน เป็นข้าวหอมมะลิ ทั้งข้าวเก่าและใหม่ ประมาณ 1 แสนตัน ส่วนข้าวหอมปทุม 3 หมื่นตัน และข้าวขาว 1 หมื่นตัน ระยะเวลาซื้อ 3 เดือน

"คาดว่าในสัปดาห์นี้จะรวบรวมข้อมูลได้ครบและเสนอต่อคณะอนุกรรมการระบายข้าวพิจารณา ส่วนสาเหตุที่สถานการณ์ข้าวเริ่มตึงตัว เพราะโครงการจำหน่ายข้าวในปี 2555/56 นี้มีการเตรียมความพร้อมแต่เนิ่นๆ ข้าวจึงอยู่ในมือของรัฐบาลจำนวนมาก"นายสมเกียรติกล่าว

ด้านนายชัชฌิมพร นาหวรรทนต์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับวิธีการพิจารณายังไม่สามารถบอกได้เพราะจะต้องดูก่อนว่าทางผู้ประกอบการเสนอซื้อข้าวชนิดใด และเป็นข้าวในปีไหน ซึ่งหลักเกณฑ์จะแตกต่างกันออกไป

ที่มา ข่าวสด

นครหลวงค้าข้าว'ระบุจำหน่ายข้าวพ่นพิษ

นายวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยที่หดตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากนโยบายจำหน่ายข้าว 15,000 บาทต่อตัน ส่งผลให้ต้นทุนข้าวไทยสูงขึ้น แข่งขันในตลาดโลกยากขึ้น โดยปีที่ผ่านมา บริษัทมียอดส่งออกข้าวลดลงถึง 40% ไม่ต่างจากผู้ส่งออกข้าวรายอื่น จากภาวะดังกล่าวทำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการหันมารุกตลาดข้าวถุงเพื่อเน้นทำตลาดในประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีบริษัททำตลาดข้าวถึงมาแล้วระยะหนึ่งแล้ว ภายใต้แบรนด์ "ไทไท" แต่ไม่ได้รุกตลาดอย่างจริงจัง โดยตลาดหลักจะอยู่ในต่างจังหวัด แถบภาคใต้และภาคตะวันออก เป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านยี่ปั้ว

ชาปี้ว ขณะที่แบรนด์ข้าวหอมมะลิออแกนิก “ไทไท กรีน” จะมุ่งเจาะลูกค้าระดับบนหรือพรีเมียม และจำหน่ายผ่านช่องทางห้างโมเดิร์นเทรด เป็นหลัก

แม้จะยอมรับว่า ภาพรวมตลาดข้าวถุงเป็นตลาดที่มีผู้ประกอบการอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้ส่งออกหลายรายหันมาทำตลาดข้าวถุงเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ยอดส่งออกหดตัว ทำให้การแข่งขันค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะการใช้กลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งถือเป็นเรดโอเชียน อย่างไรก็ตาม การทำตลาดข้าวถุงของบริษัทจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งเป็นที่จดจำของผู้บริโภค เป็นหลัก

“ช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับตัวจากธุรกิจใหญ่มาเล่นในธุรกิจเล็ก ๆ โดยการทำตลาดข้าวถุง ซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมีหลายแบรนด์ที่อยู่ในตลาด ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น แม้จะมีแบรนด์ที่ครองตลาดที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เชื่อว่ายังมีช่องทางขยายตัวอีกมาก จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับแบรนด์ไทไท โดยเป้าหมายของบริษัทต้องการมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้หวังจะเป็นเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2” นายวัลลภ กล่าว

นอกจากนี้ แผนการทำตลาดข้าวถุงยังถือว่ามีส่วนช่วยขยายตลาด ควบคู่กับรักษาฐานธุรกิจหลัก (Core Business) คือการส่งออกข้าวให้อยู่ในระดับทรงตัวไม่ตกลงไปมากตามสภาพตลาดข้าวไทย ที่ผ่านมารายบริษัทยังได้ลงทุนเปิดโรงสีในท้องถิ่นและต่างประเทศเพิ่ม ควบคู่กับการผลิตภัณฑ์สินค้าออแกนิกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2556 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายข้าวถุงแบรนด์ไทไทไว้ที่ 55,000 ตัน เติบโต 50% จากปีก่อนที่มียอดขาย 33,000 ตัน และภาพรวมทั้งเครือในปี 2554 มีรายได้ประมาณ 24,000 ล้านบาท โดยรายได้หลักยังคงมาจากการส่งออกข้าวประมาณ 19,000 ล้านบาท

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-17 ม.ค. 2556 มีจำนวน 124,727 ตัน มูลค่า 56.888 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 32.4% ขณะที่มูลค่าลดลง 44.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 184,558 ล้านตัน มูลค่า 103.308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

ในช่วงไตรมาสแรกนี้คาดว่าจะมีอุปทานข้าวประมาณ 4.6 ล้านตัน โดยเป็นผลผลิตจากฤดูการผลิตฤดูหนาว (winter-spring crop) จำนวน 3.8 ล้านตัน และสต็อกข้าวของผู้ส่งออกจากปีที่แล้วประมาณ 800,000 ตัน โดยในไตรมาสแรกนี้คาดว่าจะมีการส่งออกประมาณ 1.4 ล้านตัน เป็นสัญญาค้างส่งมอบที่เหลือจากปีที่แล้วประมาณ 780,000 ตัน โดยครึ่งหนึ่งเป็นสัญญาส่งมอบข้าวให้ประเทศจีน

นอกจากนี้ สมาคมอาหารจะเสนอให้รัฐบาลดำเนินโครงการเก็บสต็อกข้าวในฤดูการผลิตฤดูหนาวที่จะออกสู่ตลาดในเดือน ก.พ. นี้ จำนวน 1.5 ล้านตัน ให้เร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรักษาระดับเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดในเดือนหน้า

สมาคมอาหาร คาดหมายว่าจะส่งออกข้าวหอม (Fragrant rice) ในปีนี้ได้เป็นจำนวน 700,000 ตัน และคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 1 ล้านตันในไม่กี่ปีข้างหน้า

เมื่อปีที่แล้ว เวียดนามส่งออกข้าวหอมเป็นจำนวนถึง 584,000 ตัน ไปยังตลาดฮ่องกง จีน และประเทศในแถบแอฟริกาตะวันตก ทั้งนี้การที่เวียดนามส่งออกข้าวหอมได้เพิ่มขึ้นเป็นผลจากข้าวมีคุณภาพดีและราคาไม่แพงมากนัก โดยปีที่แล้วเวียดนามมีส่วนแบ่งในตลาดฮ่องกงประมาณ 40%

อย่างไรก็ตามอุปสรรคของการส่งออกข้าวหอมของเวียดนามนั้น อยู่ที่ศักยภาพการผลิตเพราะเกษตรกรยังลังเลที่จะเพาะปลูกข้าวหอมเพิ่มขึ้น ขณะที่การเพาะปลูกข้าวหอมนั้นทำได้เฉพาะในฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) และฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (autumn-winter crop) เท่านั้น ทั้งนี้สมาคมอาหารได้เรียกร้องให้

ทางการส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (The Cuu Long (Mekong) River Delta) เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมในฤดูการผลิตฤดูหนาว (The winter-spring crop) ให้มากขึ้นเพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังขอให้มีการกำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมโดยเฉพาะ (specific zoning plan for fragrant-rice) และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคการเพาะปลูก รวมทั้งการจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้แก่เกษตรกร ด้วย

ที่มา Riceonline.com

กัมพูชา

สำนักข่าวของทางการกัมพูชารายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจันสระรุน (Chan Sarun) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร (Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries) ในการประชุมบรรยายสรุปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า การเพาะปลูกข้าวในปีที่แล้ว (ปีการเพาะปลูก 2555/56) คาดว่าชาวนาทั่วประเทศจะเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกได้ประมาณ 9.3 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งจะทำให้มีผลผลิตข้าวเหลือจากบริโภคในประเทศกว่า 4.7 ล้านตัน หรือคิดเป็นข้าวสารประมาณ 3.0 ล้านตันที่สามารถส่งออกได้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture) รายงานว่าในปีที่ผ่านมาผลผลิตต่อไร่ของกัมพูชาเฉลี่ยอยู่ที่ 501 ก.ก.ต่อไร่ ลดลง 1% จากระดับ 508 ก.ก.ต่อไร่ ในปีก่อนหน้า รายงานยังระบุว่า ผลผลิตข้าวจำนวน 9.3 ล้านตัน ถูกนำไปใช้บริโภคโดยการสีแปรสภาพจากข้าวเปลือก 8.1 ล้านตัน ไปเป็นข้าวสารจำนวน 5.2 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีก 1.2 ล้านตัน ถูกนำไปทำอาหารสัตว์และเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ทั้งนี้ในแต่ละปีกัมพูชามีความต้องการบริโภคข้าวประมาณปีละ 2.1 ล้านตัน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 14.98 ล้านคน ทำให้มีผลผลิตส่วนเกินที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 3.04 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรได้ตั้งเป้าในปี 2012 จะมีผลผลิตข้าวจำนวน 10 ล้านตัน

กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่าในปี 2555 กัมพูชาส่งออกข้าว 187,119 ตัน มูลค่า 131.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในปี 2554 ที่ส่งออกได้ 170,772 ตัน มูลค่า 104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยตลาดหลักได้แก่สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ กัมพูชาได้ตั้งเป้าหมายมาตั้งแต่ปี 2552 ที่จะส่งออกข้าวให้ได้ 1 ล้านตันภายในปี 2558 โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ลงทุนโครงการก่อสร้าง และขยายระบบชลประทาน จัดสร้างอ่างเก็บน้ำ เขื่อนผลิตไฟฟ้า และตัดถนนเข้าสู่เขตปลูกข้าวอย่างกว้างขวางด้วยเงินกู้ และการช่วยเหลือจากประเทศผู้บริจาค

ที่มา Oryza.com

จีน

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค. 2555 จีนนำเข้าข้าวจำนวน 215,319 ตัน ซึ่งเป็นสถิติที่พุ่งขึ้น 257% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และตลอดทั้งปี 2555 นั้น ปริมาณนำเข้าข้าวของจีนอยู่ที่ 2.34 ล้านตัน พุ่งขึ้นถึง 305% เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำนักข่าว Reuter's รายงานว่า ประเทศจีนอาจจะนำเข้าข้าวประมาณ 2 ล้านตันปีนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่สองหลังจากในปี 2555 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าข้าวไปประมาณ 2.6 ล้านตัน โดยอาศัยจังหวะราคาข้าวในตลาดโลกต่ำกว่าระดับราคาที่ขายในประเทศถึง 25-30% และยังคงช่วยดูดซับอุปทานข้าวในตลาดที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ

อย่างไรก็ตาม แผนนำเข้าข้าวของจีนคงไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ค้าไทยนัก เนื่องจากนโยบายจำหน่ายข้าวของไทยทำให้สต็อกข้าวในประเทศสูงเท่ากับครึ่งหนึ่งของข้าวที่ขายในตลาดโลกทั้งปี และข้าวราคาถูกจากเวียดนามและปากีสถานก็ครองส่วนแบ่งตลาดโลกก้อนใหญ่ไปแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้ว จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 5 เท่า จนกลายเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวสูงสุดอันดับสอง รองจากไนจีเรีย แต่สำหรับปี 2556 จีนอาจนำเข้าข้าวน้อยกว่าปีก่อนเล็กน้อย ซึ่งการนำเข้าข้าวจากตลาดโลกจะช่วยลดความรุนแรงของราคาข้าวในประเทศที่พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงช่วย

เพิ่มสต็อกข้าวให้กับประเทศด้วย และการนำเข้าข้าวของจีนยังช่วยพยุงราคาข้าวในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงจากการที่ประเทศไทยถือครองสต็อกข้าวจำนวนมาก และการเร่งส่งออกข้าวของอินเดีย

นักวิเคราะห์จากศูนย์ข้อมูลรัฐพีซและน้ำมันของจีน (China National Grain and Oils Information Centre; CNGOIC) กล่าวว่า ราคาข้าวในประเทศจีนสูงขึ้นมากจนจูงใจให้ผู้ค้าข้าวเพิ่มการนำเข้าข้าว นอกจากนี้หลายประเทศได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวทำให้อุปทานข้าวมากขึ้นซึ่งจะทำให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาในประเทศจีนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามลดลงประมาณ 14% จากระดับที่เคยสูงที่สุดในปี 2555 ท่ามกลางแนวโน้มว่าราคาจะลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม ส่วนข้าวขาวไทย 100% ชั้น 2 มีการซื้อขายที่ระดับต่ำกว่าราคาสูงสุดปีที่แล้วประมาณ 10%

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวในประเทศนั้น เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ข้าวสารเมล็ดยาวในมณฑล Hunan ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญของจีน ราคาข้าวได้ขยับสูงขึ้น 6% จากช่วงต้นปีมาอยู่ที่ 3,820 หยวนต่อตัน (ประมาณ 614 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลรัฐพีซและน้ำมันของจีน (China National Grain and Oils Information Centre; CNGOIC) คาดว่าในปี 2012/13 นี้ ประเทศจะนำเข้าข้าวประมาณ 2 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่นำเข้าประมาณ 2.85 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากเวียดนามที่ประมาณ 2 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 6 เท่าจากจำนวน 310,000 ตัน ที่มีการนำเข้าในปี 2011) และส่วนที่เหลือนั้นเป็นการนำเข้าจากปากีสถาน

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามและปากีสถานในตลาดประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน (cost and freight) ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวในประเทศของจีนที่มีราคาประมาณ 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการนำเข้าข้าวเป็นจำนวนมาก เพราะนโยบายการเก็บสต็อกข้าวของรัฐบาลจีน โดย USDA รายงานว่าเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณ 45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 42.6 ล้านตันเมื่อปีก่อน

ทางด้านนักวิเคราะห์จากบริษัท Beijing Orient Agri-business Consultant Co. ได้คาดว่าในปีนี้ รัฐบาลจีนอาจจะจำกัดการนำเข้าข้าวคุณภาพต่ำที่มีราคาถูก เพราะจะกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางของจีน ซึ่งได้มีการร้องเรียนไปยังรัฐบาลเกี่ยวกับความเดือดร้อนจากการนำเข้าข้าวราคาถูกจากต่างประเทศในช่วงที่ผ่านมา

ที่มา Reuters

บราซิล

หน่วยงานของทางการบราซิล (Brazil's National Supply Company; Conab) คาดว่าในปีการผลิต 2012/13 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.5 ล้านตัน ในปีการผลิต 2011/12 เนื่องจากมีผลผลิตต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม Conab คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวในปีการผลิต 2012/13 จะมีจำนวนลดลงเหลือ 15 ล้านไร่ ลดลง 1% จากจำนวน 15.2 ล้านไร่ในปีการผลิต 2011/12 โดยคาดว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จะอยู่ที่ 784 ก.ก. เพิ่มขึ้น 4.3% จากปีการผลิต 2011/12

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

ผลวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาพบว่า ข้าวหอมมะลิไทยมีปริมาณสารหนูที่พบในธรรมชาติน้อยที่สุดในโลก โดยมีข้าวพันธุ์บาสมาติ ของอินเดียและปากีสถานมาเป็นอันดับสอง และยังพบว่าสารหนูอินทรีย์มีอยู่ทั่วไปในอาหาร รวมถึงในน้ำผลไม้และผลไม้สด

จากการศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารหนูในข้าวพบว่า ข้าวขาวจากรัฐอาร์คันซอ หลุยส์เซียนา มิสซูรี และเทกซัส มีปริมาณสารหนูอินทรีย์มากกว่าข้าวที่ปลูกที่อื่น ๆ (รวมทั้งแคลิฟอร์เนีย อินเดีย และไทย) นอกจากนี้ พบว่า ข้าวเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะข้าวกล้องนั้น มีปริมาณสารหนูมากกว่าข้าวขาว

ความสนใจเกี่ยวกับสารหนูในข้าว เริ่มแพร่หลายอีกครั้ง เมื่อปีที่ผ่านมาที่มีการแนะนำให้หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำเชื่อมและอาหารที่ทำมาจากข้าวกล้อง หรือไม่ควรบริโภคข้าวเกิน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นต้น ทำให้นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทำการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น แต่จนกระทั่งบัดนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันถึงอันตรายของสารหนูที่พบในข้าว อีกทั้งไทยและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้มีคำแนะนำหรือออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสารหนูตามธรรมชาติที่พบในข้าว

ที่มา *Bangkok Post*

